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ชื่อวิทยานิพนธ์ การด าเนินงานตามนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 

ผู้เขียน   นายมุฮัมมัดซัลมาน อาจอ่อน 
สาขาวิชา  การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
ปีการศึกษา  2560 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้”  ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตาม ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของ
โรงเรียน และ 3) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”   
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  4) เพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประชากรที่ใช้ คือ 1) สถานศึกษาที่เป็น
โรงเรียนน าร่อง จ านวน 12 โรง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 36 คน และครู จ านวน 
250 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 286 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) และค่าการทดสอบเอฟ (F-test) 
รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีมีการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียน ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านการด าเนินกิจกรรม และด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ส่วนผลการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของผู้บริหารและครูของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ที่มีความแตกต่างกันทั้งต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  ส่วนผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ การปรับโครงสร้างเวลาเรียนและตารางเรียนของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามท าได้ยาก การจัดสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการจัดสภาพแวดล้อม บุคลากรขาด
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ความพร้อมในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดกิจกรรมไม่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะการคิดชั้นสูง 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และครูท าการวัดและประเมินผลอย่างจริงจังเกินไป  

ส่วนข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ได้แก่ ควรเพ่ิม
เวลาในการท ากิจกรรม ควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม รวมถึงผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม การออกแบบกิจกรรมต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร รูปแบบ
กิจกรรมที่จัดควรมีความหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ควรจัดเตรียมสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกให้เพียงพอ และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามสภาพจริง 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1) to examine states of 
implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private 
Schools under the Office of the Private Education in Pattani Provinces, 2) to compare 
states of implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic 
Private Schools based on position, educational qualification, work experiences of the 
study samples and school size and 3) to study problems of implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private Schools and 4) to 
propose guidelines for the implementation of “Moderate Class More Knowledge” 
policy in Islamic Private Schools. The target population were 12 pilot schools which 
have been carrying out the policy. The sample informants of this study consisted of 
36 school administrators and 250 teachers, totaling 286 informants. The data was 
collected by using questionnaires and interviews. The descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and Multiple 
Comparison were used to analyze the collected data. 
 The research findings show that the overall and each dimensional level of 
states of implementation of “Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic 
Private Schools under the Office of the Private Education in Pattani Provinces were 
high. The mean scores of each dimension from high to low level as follows; design of 
learning activities, structure of class timetable, patterns of learning activities, 
measurement and assessment, operation of activities and learning medias and 
resources. The comparative study of the implementation of “Moderate Class More 
Knowledge” policy which was carried out by administrators and teachers in Islamic 
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private schools based on their positions, educational qualifications and work 
experiences showed that there were no significant different for overall and each 
dimension. However, it was found different level of the implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy in Islamic Private Schools base on their 
size with statistically significant difference at .05.  
 On the problems of the implementation of “Moderate Class More 
Knowledge” policy in the schools, the results of the study showed that the 
modification of structure of class timetable was difficult to be made, school 
environment is not conducive for the implementation of the policy, school 
personnel’s lack of readiness to put policy into practice, the operation of school 
activities fails to promote higher thinking order among students, insufficiency of 
learning medias and resources and teachers are too serious on conducting 
measurement and assessment.  
 As regard to the proposes guidelines for the implementation of 
“Moderate Class More Knowledge” policy, the results of the study suggested that 
time period for activities should be expanded, all parties concerned including 
students’ custodian should be engaged in participating in school activities, the design 
of learning activities should be congruent with curriculum standards and indicators, 
patterns of activities should be varied and appropriate with learning contents, 
learning medias and internal and external resources should be sufficiently provided, 
and each individual learner should be given the opportunity of making authentic 
evaluation of himself or herself. 
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في المدراس الإسلامية الأهلية " انخفاض المواد وزيادة المعرفة"  ينهج المتطبيق ال موضوع البحث 
 برعاية مكتبة التعليمة الأهلية بمحافظة فطاني

 أنج أونج محمد سلمان   الباحث

 لتربية الإسلاميةالإدارة والإقتصاد في ا  التخصص
 .هــــ  1439   العام الجامعي

 مستخلص البحث

في "    زيادة المعرفة        و  انخفاض المواد        "  تطبيق منهجج   التعرف على أسلوب        هدفت الدراسة إلى          
وبيان مقارنة النهتائج بكل              المدارس الإسلامية الأهلية برعاية مكتبة التعليمية الأهلية بمحافظة فطاني ،                            

 العلمي وسنهوات الخبرة ومستوى المدرسة ، وتشخيص مشكلات تطبيق المنهجج                         من المنهصب والمؤهل         

لتصورات والمقترحات لحل تلك المشكلات                                           ا السعي في وضع  الأهلية مع  المدارس الإسلامية   .في 
مدرسة تمثلا لعينهة الدراسة ،          12ويتكون مجتمع الدراسة من المدراس الإسلامية الأهلية بمحافظة فطاني                         

واستخدم الباحث        .  معلما   250شخصا ومعلمين    36  ستبانة  على مديري المدرسة         ا  286ثم وزعت     
-F)   ( واختبار     t-test)   اختبار   و   المعياري      وية والتكرار والانحراف             أسلوب القيم الإحصائية بالنهسب المئ             

test)  ومقارنة متعددة(Multiple Comparison.) 

انخفاض المواد وزيادة المعرفة                "  منهجج ق وقد أظجرت النهتائج أن اتجاهات عينهة الدراسة نحو تطبي
ذات الدلالة الإحصائية              في المدارس الإسلامية الأهلية بمحافظة فطاني كانت إيجابية في جميع المجالات                            "  

ية ومجلة الأوقات والجدول الدراسي ومجلة                     من الأعلى إلى الأدنى وهي مجلة تصميم الأنشطة الدراس                        
لتقييم ومجلة تنهفي                         لرقابة وا لبيئة                    ذشكل الأنشطة الدراسية ومجلة ا الأنشطة ومجلة وسائل الاعلام وا

ونتائج مقارنة المعياري بكل من المنهصب والمؤهل العلمي وسنهوات الخبرة ظجرت ليس هنهاك                                 .  التعليمية  
ة التي درست في مستوى المدرسة              ذبة معياري مدرسين وأسات         و الدلالة الإحصائية وأما نس               ذ فروقا    

 .على جميع المجالات )05.(و دلالة إحصائية عنهد مستوى الدلالة الإحصائية ذالمختلفة وجود فروق 

هي الصعوبة     "  انخفاض المواد وزيادة المعرفة                "  منهجج    ذووجدت المعوقات والمشكلات في تنهفي               
لأوقات والجدول الدراسية في المدارس الإسلامية الأهلية وكذلك                              على تغيير خطط التدريس في مجال ا           
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تشكيل وتنهظيم البيئة الدراسية لأن ليس لهم المجارات في التنهفيد المنهج ي كما وجدت                               الصعوبة على    
أيضا المعوقات عن قلة تش يع الطلاب في استخدام المجارات العقلية وقلة الموارد التعليمية وعدم                                           

 .التقييم الطلاباهتمام المدرس في 

التعاون من جميع الججات في ه                               ا الموضوع ،      ذوالمقترحات لحل تلك المشكلات هي يجب 
ة سواء كانت من ناحية تصميم الأنشطة موافقة للمعيار                   ذخاصة من أولياء الأمور المدرسين والأسات                   

ة الدراسية داخلية         لك التنهوع الأنشطة لما يلق بالمواد الدراسي  وتحسين البيئ                         ذوالتقييم الدراسي وك          
 .وجارجية مع القدرة على التقييم فرديا وشخصيا بالواقع

 




